

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)			
111	โครงการฝึกอบรม ทบทวนลูกเสือชาวบ้าน เทศบาลนครอุบลราชธานี	- เพื่อเป็นการฟื้นฟูกิจกรรม ลูกเสือชาวบ้านให้มีความ ต่อเนื่องและสร้างความปรอง ดองสมานฉันท์ของคนในชาติ และฟื้นฟูประชาธิปไตย	- จัดอบรมทบทวนลูกเสือชาวบ้านในการเทิดทูน สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และ มีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของลูกเสือชาวบ้าน จำนวน 1 รุ่นๆ ละ 200 คน	65,000 (งบเทศบาล)	-	-	-	- ผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้ ความเข้าใจ ในบทบาทหน้าที่ ลูกเสือชาวบ้าน เพิ่มขึ้น ร้อยละ 80	- ฟื้นฟูกิจกรรมลูกเสือชาวบ้าน ให้มีความต่อเนื่องและสร้าง ความปรองดองสมานฉันท์ ของคนในชาติและฟื้นฟู ประชาธิปไตย	- งานการศึกษานอกระบบ และตามอัธยาศัย สำนักงานการศึกษา
112	โครงการพัฒนาการเรียนรู้ สู่ประชาคมอาเซียน ในสถานศึกษาสังกัด เทศบาลนครอุบลราชธานี	- เพื่อให้นักเรียน ครู และ บุคลากร ในสถานศึกษา สังกัดเทศบาลฯ ได้รับการ พัฒนาการเรียนรู้สู่ประชาคม อาเซียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ	- สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมพัฒนา การเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน ในสถานศึกษา สังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี	400,000 (งบเทศบาล)	-	-	-	- สถานศึกษาในสังกัด เทศบาลฯมีการพัฒนา การเรียนรู้สู่ประชาคม อาเซียนได้อย่างมี ประสิทธิภาพ	- นักเรียน ครู และบุคลากร ในสถานศึกษาสังกัดเทศบาล ได้รับการพัฒนาการเรียนรู้ สู่ประชาคมอาเซียนได้อย่าง มีประสิทธิภาพ	- งานโรงเรียน สำนักงานการศึกษา
113	โครงการจัดทำศูนย์ การเรียนรู้อาเซียนศึกษา ในสถานศึกษาสังกัด เทศบาลนครอุบลราชธานี	- เพื่อให้สถานศึกษามีศูนย์ การเรียนรู้อาเซียนจากแหล่ง เรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ - เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่ นักเรียนและเยาวชนในการ เตรียมตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	- ปรับปรุง ตกแต่งและจัดหาวัสดุ อุปกรณ์และ ครุภัณฑ์ สำหรับจัดทำเป็นศูนย์การเรียนรู้ อาเซียนศึกษา ในสถานศึกษาสังกัดเทศบาล นครอุบลราชธานี	250,000 (งบเทศบาล)	-	-	-	- สถานศึกษาในสังกัด เทศบาลฯมีศูนย์ การเรียนรู้ที่มี ประสิทธิภาพ	- สถานศึกษามีศูนย์การเรียนรู้ อาเซียนจากแหล่งเรียนรู้ที่มี ประสิทธิภาพ - เตรียมความพร้อมให้แก่ นักเรียนและเยาวชนในการ เตรียมตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	- งานโรงเรียน สำนักงานการศึกษา